

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tạo nguồn sinh lực mới cho Đảng

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức trong tỉnh chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể, kịp thời bổ sung lực lượng cho Đảng.

Tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở nông thôn

Như nhiều địa phương khác, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Hồng Tiến (Kiến Xương) thời gian qua gặp nhiều khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, tạo điều kiện, giúp đỡ phát triển đảng da số đi học tại các trường cao đẳng, đại học; một bộ phận đi làm tại các công ty, doanh nghiệp; số ít còn lại ở địa phương lao động sẵn xuất nhưng chỉ tập trung phát triển kinh tế. Điều này làm cho nguồn phát triển đảng viên bị hạn chế, công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn. Do vậy, nhiều năm gần đây Đảng bộ xã không kết nạp được thêm đảng viên nào. Theo đồng chí Phạm Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Để tháo gỡ khó khăn, thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể, chỉ bộ các thôn rà soát lại nguồn phát triển đảng viên đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó phát hiện những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp trong các đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân. Đây là lực lượng đông đảo ở địa phương hiện nay, trực tiếp lao động sản xuất và tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Nhờ các giải pháp đồng bộ cùng quyết tâm cao của cấp ủy các cấp, năm 2021 Đảng bộ xã đã kết nạp được 6 đảng viên mới, trong đó có 1 đảng viên ở thôn Cao Bình. Đây là thôn Công giáo toàn tông, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, mọi sinh hoạt không gắn liền với sinh hoạt cộng đồng. Sau khi phát triển được đảng viên của thôn, Đảng ủy xã đã phân công thêm 4 đảng viên từ chỉ bộ thôn bên cạnh về sinh hoạt để thành lập Chi bộ thôn Cao Bình. Hiện nay tất cả các thôn của xã đều có tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Cũng giống như xã Hồng Tiến, công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy xã An Khê (Quỳnh Phụ) đặc biệt chú trọng. Theo đồng chí Đỗ Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã: Hàng năm,



Nhà máy may xuất khẩu Đại Dương (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động.

trên cơ sở chỉ tiêu huyện giao, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng. Ngoài ra, Đảng ủy xã còn yêu cầu các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, tạo môi trường thuận lợi thu hút quần chúng tham gia, phấn đấu, thể hiện, khẳng định năng lực, sở trường, phẩm chất của bản thân, từ đó phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ. Chủ trương công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên đối với lực lượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Nhờ vậy, trong năm qua Đảng bộ xã đã hoàn thành chỉ tiêu huyện giao, kết nạp được 5 đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, để công tác phát triển đảng viên bảo đảm yêu cầu đề ra, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều giao chỉ tiêu cụ thể cho các đảng bộ, chỉ bộ trực thuộc; đồng thời, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng. Công tác tạo nguồn phải được đặt lên hàng đầu, khi có "nguồn sáng" các đảng bộ, chi bộ, đoàn thể giao việc cụ thể cho quần chúng thực hiện và giao trực tiếp cho những đảng viên có kinh nghiệm giúp đỡ. Định kỳ hàng quý, các đảng bộ, chi bộ phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới đã đề ra. Nhờ vậy, trong năm 2021 Đảng bộ huyện đã kết nạp được 137

đảng viên mới, cao nhất trong các đảng bộ huyện, thành phố.

Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp

Song song với tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở nông thôn, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp được tập trung đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ Công ty Cổ phần Đại Dương, xã Thụy Hải (Thái Thụy) hiện có 44 đảng viên. Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên nên từ một chi bộ thành lập năm 2013, đến năm 2019 Đảng bộ Công ty đã được thành lập với 3 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, số quần chúng ưu tú là cán bộ, công nhân viên trong Công ty có nguyện vọng được kết nạp Đảng ngày càng nhiều. Họ đều là những hạt nhân, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào của Công ty. Ngoài ra, hàng năm Đảng ủy Công ty cũng giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ để các chi bộ có phương án tạo nguồn, vận động và giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ Công ty kết nạp được 12 đảng viên mới; dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2022 sẽ kết nạp thêm 10 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên được cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Để làm tốt công tác này, cấp ủy các doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức phát động thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ

thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên... nhằm thu hút, tăng cường lực lượng; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho chỉ bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên. Chỉ tính riêng năm 2021, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp được 209 đảng viên mới, góp phần củng cố, bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Tổ chức đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Phát triển đảng viên là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, không hoàn thành được vai trò lãnh đạo và sứ mệnh của mình đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, công tác phát triển đảng viên thời gian qua được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn song năm 2021 toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 1.300 đảng viên mới; quý I/2022 kết nạp được khoảng 200 đảng viên. Tuy nhiên, số lượng này vẫn còn thấp, vì vậy yêu cầu đặt ra trong thời gian tới đối với các cấp ủy, tổ chức đảng đó là cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng. Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp, góp phần kết nối đoàn viên, hội viên với tổ chức khi tham gia sinh hoạt nhằm khơi dậy, phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng. Chú trọng việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân... từ đó kịp thời bổ sung thêm lực lượng, tạo nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Thái Bình, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp, từ đó giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Trước đây, gia đình ông Trần Văn Đậu, thôn Hưng Đạo thuộc diện hộ nghèo của xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình). Năm 2020, để phát triển chăn nuôi, gia đình ông đã vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ thoát nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Ông Đậu cho biết: Thủ tục vay vốn rất đơn giản, thuận tiện nên ngay sau khi được xét duyệt vay vốn gia đình tôi nhanh chóng được giải ngân để có thể bù thêm vào chi phí đầu tư xây dựng lại hơn 1 sào ao nuôi cá loại cá truyền thống. Ngoài ra gia đình tôi còn đang nuôi thêm 10 con lợn nái và lợn thịt, từ đó có con sống từng bước ổn định.

Trên địa bàn thành phố Thái Bình đang có 4.321 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đến ngày 28/2 đạt 161,8 tỷ đồng, tăng 0,004% so với thời điểm 31/12/2021; trong đó, các chương trình cho vay chủ yếu là: cho vay giải quyết việc làm (dư nợ gần 33 tỷ đồng), cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (dư nợ hơn 47 tỷ đồng), cho vay hộ mới thoát nghèo (dư nợ hơn 42 tỷ đồng), cho vay nhà ở xã hội (dư nợ gần 23 tỷ đồng). Ông

Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, thời gian qua, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các hộ vay vốn đều sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục chóng được giải ngân để có thể bù thêm vào chi phí đầu tư xây dựng lại hơn 1 sào ao nuôi cá loại cá truyền thống. Ngoài ra gia đình tôi còn đang nuôi thêm 10 con lợn nái và lợn thịt, từ đó có con sống từng bước ổn định.

Với mục tiêu xuyên suốt là tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng tốt nhu cầu cho vay của người dân, thời gian qua, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn tích cực phối hợp với các đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, thu hồi lãi và nợ gốc; tích cực tuyên truyền, rà soát, đơn đốc các khoản nợ đến hạn, nợ theo phân kỳ, nhờ đó hạn

thức của hộ vay về trách nhiệm trả nợ gốc và lãi đã có chuyển biến rõ rệt. Trong 2 tháng đầu năm 2022, doanh số thu nợ của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Bình đạt hơn 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn tập trung phân tích những khoản nợ vay đã quá hạn, những hộ vay có khả năng trả nợ nhưng có tình hình khó khăn, trên cơ sở đó phối hợp với các đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, chính quyền địa phương động viên, nhắc nhở, thuyết phục hộ vay trả nợ đúng hạn; chú trọng công cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 171 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn...

Triển khai kịp thời và có hiệu quả các giải pháp, chất lượng tín dụng trên địa bàn thành phố Thái Bình ngày càng được nâng cao. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ không chỉ giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển kinh tế mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn. Hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 1,19%, hộ cận nghèo còn 1,35%.

MINH HƯƠNG



Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, gia đình ông Trần Văn Đậu (xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình) đầu tư phát triển chăn nuôi đem lại hiệu quả cao.

Hơn 2 năm qua khi dịch Covid-19 xuất hiện cũng là quãng thời gian dài ngũ y tế cơ sở ở Quỳnh Phụ phải căng mình thực hiện nhiệm vụ kép vừa khám chữa bệnh cho người dân vừa tham gia phòng, chống dịch. Trong điều kiện thiếu thốn về nhân lực, trang thiết bị... vượt lên mọi khó khăn, đội ngũ y tế cơ sở ở Quỳnh Phụ luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ từng ngày, từng giờ bám sát địa bàn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch. Sau tết, công việc ngày càng nhiều khi dịch Covid-19 lây lan ra diện rộng: lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc-xin, quản lý, thông báo điều trị F0 tại nhà là công việc mà các y bác sĩ tại Trạm Y tế xã An Vinh đang thực hiện. Một người phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc, áp lực, nguy cơ lây bệnh cao. Nhớ lại vài tháng trước đây khi địa phương xuất hiện ổ dịch tại chợ Rét và lây lan ra địa phương, chị Trịnh Thị Nhung và 3 cán bộ Trạm Y tế xã không quản ngại ngày đêm căng mình chống dịch. Chị Nhung chia sẻ: Ngày 23/11/2021, trên địa bàn xã ghi nhận ca F0, 4 y bác sĩ của Trạm cùng lực lượng y tế huyện gồm 120 người hỗ trợ tổ chức truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm toàn bộ người dân thuộc 8 thôn trong xã. Trong 16 giờ đã hoàn

QUỲNH PHỤ Y tế cơ sở vượt khó chống dịch

thành truy vết toàn bộ người dân địa phương. Để test nhanh Covid-19 cho hàng nghìn người, chúng tôi phải làm việc cả đêm để sớm có kết quả. Mặc dù rất mệt nhưng khi xong việc ai cũng yên tâm vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tình hình dịch hiện đang diễn biến phức tạp, số người mắc Covid-19 trên địa bàn huyện liên tục tăng trong từng ngày. Để giảm tải cho y tế tuyến

trên, các trường hợp F0 thể nhẹ, không triệu chứng được ngành y tế giao cho y tế cơ sở quản lý, hướng dẫn điều trị tại nhà. Bác sĩ Trịnh Công Thao, Trạm trưởng Trạm Y tế xã An Vinh cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn xã ghi nhận 1.505 ca F0, đến nay còn 132 trường hợp quản lý, cách ly, điều trị tại gia đình. Hàng ngày, ngoài thời gian khám sức khỏe cho nhân dân, 4 cán bộ của Trạm cùng

đội ngũ y tế thôn thay nhau tới các gia đình có F0 thăm hỏi sức khỏe, hướng dẫn cách điều trị, tư vấn các biện pháp phòng, chống dịch để không lây lan cho người thân trong gia đình. Chúng tôi cũng cung cấp số điện thoại của Trạm trưởng tới mỗi gia đình để thuận tiện cho việc liên hệ khi cần thiết. Nhờ vậy, từ sau tết đến nay trên địa bàn xã chưa có ca F0 nào phải chuyển tuyến.



Người dân khám sức khỏe định kỳ tại Trạm Y tế xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ).

Hiện nay lực lượng y tế tuyến cơ sở đang thiếu nhân lực, trong khi khối lượng công việc lớn. Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và lây lan rộng, nhiều địa phương cán bộ y tế cơ sở ở lại hàng tháng để điều trị cho các trường hợp F0 ngay tại trạm. Nguy cơ lây nhiễm cao nhưng vì sức khỏe của người dân, mỗi người đều cố gắng, động viên nhau trong công việc. Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quỳnh Bảo Nguyễn Thị Hòa cho biết: Trạm hiện có 4 cán bộ, nhân viên trong khi chỉ tiêu là 6 người. Sau tết, dịch Covid-19 bùng phát, cùng với điều trị cho các trường hợp F0 tại gia đình, Trạm cũng tiếp nhận, điều trị cho hơn 10 trường hợp tại trạm. Vì vậy, cán bộ ở đây hầu như không có ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật. Huyện Quỳnh Phụ có 37 trạm y tế cơ sở. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở của huyện phải làm việc với cường độ cao, khối lượng công việc lớn, nguy cơ lây nhiễm luôn thường trực. Song họ không quản khó khăn, phát huy hết vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Với tâm huyết và trách nhiệm, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở ở Quỳnh Phụ đã và đang góp phần quan trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

TIÊM MŨI 3 BẰNG VACCINE ASTRAZENECA CHO NGƯỜI ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU CƠ BẢN BẰNG VACCINE PFIZER HOẶC MODERNA. Mũi 1, 2. Liều nhắc lại (mũi 3). VACCINE mRNA. AstraZeneca COVID-19 SARS-CoV-2 VACCINE. ≥ 3 tháng. THỜI GIAN TIÊM TỐI THIỂU: 3 THÁNG SAU TIÊM MŨI CUỐI CÙNG CỦA LIỀU CƠ BẢN. NGUYỄN CƯỜNG. Infographics.vn. TTXVN